
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   

คร้ังที่ 10/๒๕๖5 

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams และจัดประชุม 

ณ ห้องประชุม L๘๐๗ อาคารเวฟเพลส ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา                                          

--------------------------- 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ประธานกรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

๒. รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร แพรศรี)     

๓. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรรมการ 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) 

4.  ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา             กรรมการ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ ์เอี่ยมคงสี) 

5.  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว           กรรมการ 

      และการโรงแรม (รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร) 

6.  ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว      กรรมการ 

      และการโรงแรม (รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร) 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว   กรรมการ    

     โรงแรม และธุรกิจบริการ (ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร)            

8. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการ        เลขานุการ 

(นางสาวจติรสุดา เวตมะโน) 

9.  รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ ผูช่้วยเลขานุการ 

      (นางสาวธนาภรณ์ ภูพ่ฤกษชาติ) 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว           

     โรงแรม และธุรกิจบริการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา) 

2.  ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว      

     โรงแรม และธุรกิจบริการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา) 
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เริ่มประชุม  เวลา 13.0๐ น. 

ประธาน คณบดีวิทยาลัยการจัดการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) กล่าว

เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอ่ไปนี้  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน คณบดีวิทยาลัยการจัดการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) กล่าว

ต้อนรับคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการทุกท่าน  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ  

 ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม 2565  ดังนี ้

ชื่อเรื่อง มติ ผลการปฎิบัตงิาน 

วาระที่ 4.1 พจิารณา

คุณสมบัตผิู้ท่ีได้รับการเสนอ

ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหนง่

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา         

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

1. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 1 รายชื่อ ได้แก่ 

ศาสตราจารย์ (พเิศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง 

2. มอบคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เสนอรายชื่อผู้สมควร

ด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมประวัต ิ

ส่งให้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(แทนท่ีต าแหน่งท่ีว่างลง) ภายในวันท่ี 6 ธันวาคม 2565 

ตอ่ไป 

วทิยาลัยการจัดการ

ด าเนนิการตามมตท่ีิ

ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าวิทยาลัยการ

จัดการเรียบร้อยแล้ว  

 

มติ      ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2566 

สรุปเรื่อง 

 ตามบันทึกข้อความจากกองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ที่ อว 7307/ว 

4740 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อ

สอบคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2566 นั้น 

 กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับ

ปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2566 ให้แก่บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

พะเยา รับสมัครตั้งแตบ่ัดนี ้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566  

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.3 เรื่อง  ขอแจ้งการรับโอนคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 80 เครื่อง  

สรุปเรื่อง  

 ตามที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับโอนคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย

พะเยา จ านวน 80 เครื่อง เนื่องจากคอมพิวเตอร์เดิมของวิทยาลัยการจัดการมีอายุการใช้งานมากกว่า 

10 ปีแล้วนั้น และได้ขนย้ายคอมพิวเตอร์จ านวนดังกล่าวมายังวิทยาลัยการจัดการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 และอยู่ระหว่างด าเนินการตดิตั้งภายในวิทยาลัยการจัดการ รายละเอียดดังนี้ 

1. หอ้งคอมพิวเตอร์    จ านวน 43 เครื่อง 

2. หอ้งเรียน  จ านวน 5 เครื่อง 

3. หอ้งสมุด  จ านวน 7 เครื่อง 

4.  หอ้งพักอาจารย์ จ านวน 12 เครื่อง 

5. เจ้าหนา้ที่ จ านวน 11 เครื่อง 

6. หอ้งเซิรฟ์เวอร์ จ านวน 2 เครื่อง 

   ส่วนคอมพิวเตอร์เดิม จ านวน 80 เครื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการจ าหน่ายออกตาม

ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป  

มติ     ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน/

รายงานสรุปผลการวิจัยและปิดโครงการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ ประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 

สรุปเรื่อง  

  ตามที่ นักวิจัยได้ยื่นเสนอขอรับรองการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ ประจ าปี 2563 และ

ประจ าปี 2564 เพื่อให้การด าเนินโครงการของนักวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

นั้น 
     

  ในการนี้ กองบริหารงานวิจัย จึงใคร่ขอให้นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดของท่านรายงาน

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน/รายงานสรุปผลการวิจัยและปิดโครงการที่ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าปี 2563 และประจ าปี 2564 โดยนักวิจัยสามารถ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://hec.up.ac.th/ethics/ethicspage/downloadforms มายังหน่วยจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565   

มติ     ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕  เรื่อง  ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิทยาลัยการจัดการและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

2565 รอบ 12 เดือน 

สรุปเรื่อง 

      ตามที่ กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ขอรายงานผลการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นัน้ 

  วิทยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการายงานผลดังกล่าว และได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง e-mail :Plan.stg@up.ac.th กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 

2565 เป็นที่เรียบร้อยแลว้   

มติ     ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

http://hec.up.ac.th/ethics/ethicspage/downloadforms
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.6 เรื่อง ขอแจ้งการปรับภาระงานกลุ่มงานภายในวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  

7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ได้มีมติเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ 

5.1 เรื่อง ขอหารือกรอบอัตราก าลังทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต าแหน่ง นักวิชาการ

ศึกษา จ านวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการทดแทนนักวิชาการศึกษาที่ลาออกไป นั้น ที่ประชุม

พิจารณาแล้วมีมติมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี ต าแหน่ง รักษาการแทนรองคณบดี

วิทยาลัยการจัดการ ส ารวจภาระงานของแต่ละกลุ่มงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับภาระงานภายใน 

ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของวทิยาลัยการจัดการในปัจจุบัน  

  บัดนี้ วิทยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการปรับภาระงานของกลุ่มงานภายในวิทยาลัยการ

จัดการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยการ

จัดการในปัจจุบัน โดยใหม้ีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป  

มติ     ทีป่ระชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2565  

สรุปเรื่อง 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ 

Microsoft Teams และจัดประชุม ณ ห้องประชุม L ๘๐๗ ช้ัน ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

   -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

   -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ 

   -ไม่มี- 

 

 

 

 

 




